

บทคัดย่อ

รุ่งทิวา ทองตะคุ : การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้าน บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 2 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมา เล็กอุทัย, 46 หน้า

วัตถุประสงค์การประเมินโครงการเพื่อศึกษาผลการดำเนินงานและผลดีผลเสียของการดำเนินงานของกองทุน เพื่อศึกษาความเข้มแข็งของชุมชนและการพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งทราบถึงองค์ประกอบขององค์กรเพื่อการเรียนรู้ของหมู่บ้าน โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน โดยติดตาม สังเกต สัมภาษณ์ สอบถามรวบรวมข้อมูลจากเอกสารมือสอง จัดเวทีประชาคม โดยใช้แบบรายงาน (บร.1 - 12) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้ทำการวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างจากหมู่บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 2 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา จากการสุ่มตัวอย่างร้อยละ 50 ของจำนวนครอบครัวศึกษาวิเคราะห์และตีความหมายข้อมูลที่ได้โดยใช้ชีพชีพโมเดล (CIPP Model) วิเคราะห์กองทุนหมู่บ้านจากนั้นจึงนำเสนอผลการศึกษาซึ่งการประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านโคกกรวดสรุปได้ดังนี้ กองทุนหมู่บ้านโคกกรวดมีความสามัคคีในการจัดตั้งกองทุน โดยมีผู้เข้าร่วมประชาคม 80.16 % การมีเงิน 1 ล้านบาทเข้ามาในหมู่บ้าน ทำให้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนภายในหมู่บ้านเกิดการพัฒนาอาชีพและขยายกิจการของผู้กู้ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเกษตร ด้านการค้าขาย ฯลฯ กองทุนหมู่บ้านโคกกรวด มีความพร้อมด้านกฎระเบียบกองทุนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านดำเนินงาน และจัดการบริหารกองทุนอย่างโปร่งใส มีกระบวนการบริหารจัดการที่ดีเป็นขั้นตอนใน ทุก ๆ ด้าน โดยปัจจุบันได้อนุมัติเงินกู้ 7 รุ่น จำนวนผู้กู้ 75 ราย คิดเป็น 32 % ของจำนวนสมาชิกกองทุนทั้งหมด ยอดเงินให้กู้เป็นจำนวนเงิน 1,137,000 บาท และได้รับชำระเงินคืนมาเป็นจำนวนเงิน 298,241 บาท มีกำไรสะสม 31,229.62 บาท มียอดเงินคงเหลือฝากธนาคาร 192,470.62 บาท ยอดลูกหนี้คงเหลือ 838,759 บาท มีผู้ค้างชำระ 1 ราย (นับถึงเดือนกรกฎาคม) แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง และศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี คณะกรรมการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ จากหมู่บ้านอื่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเองได้และเกิดองค์กรเครือข่ายและองค์กรการเรียนรู้ จุดด้อยคือกองทุนให้ระยะเวลาในการชำระเงินคืนน้อยเกินไป จุดเด่น คือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแก่ชาวบ้าน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
ปีการศึกษา... 2545

ลายมือชื่อนักศึกษา... รุ่งทิวา ทองตะคุ
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา... [ลายมือ]
ลายมือชื่ออาจารย์ร่วมปรึกษา... [ลายมือ]